



# Vietnamese People's Evangelical Fellowship (VPEF)

Office: 1517 Luther Way – Southern Pines- NC, 28387, USA.  
Website: [www.vpef.net](http://www.vpef.net) - Email: [vpef2006@gmail.com](mailto:vpef2006@gmail.com)  
Phone: +1 (714)468-3409, Vietnamese - +66 61 954 1370, English

Hoa Kỳ ngày 21/11/2022

## THƯ CHÚC MỪNG LỄ TẠ ƠN NĂM 2022 TẠI HOA KỲ,

Ngày lễ tạ ơn của nước Mỹ là ngày đánh dấu kỷ niệm thành lập và xây dựng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ vĩ đại. Lễ Tạ ơn được tổ chức hàng năm nhằm nhắc nhở các thế hệ người Mỹ hiểu về lịch sử nước Mỹ và biết ơn những anh hùng đã hy sinh thân mình để xây dựng nước Mỹ.

Bữa tiệc Lễ tạ ơn bao gồm các món ăn chính: Gà tây, khoai tây chiên hoặc khoai tây nghiền, rượu vang. Mọi người cầu nguyện tạ ơn rồi cùng nhau dùng bữa và chúc phúc cho nhau (Cv 2:42-47)

Trong Lễ tạ ơn năm nay, chúng ta hãy cố gắng hết sức để giảm bớt gánh nặng tình cảm bằng cách biết ơn bạn bè, cảm ơn cha mẹ, vui vẻ với hàng xóm và tha thứ cho những người đã làm tổn thương chúng ta. Tất cả chúng ta hãy làm việc với tư cách là những người Mỹ gốc Việt kính sợ Chúa để hướng tới một xã hội hòa bình, đoàn kết và ổn định hơn trong danh và uy quyền của Chúa Giê Su Ky Tô của chúng ta.

Chúng tôi cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời của chúng tôi vì tình yêu của Ngài dành cho chúng tôi, vì những kỷ niệm, thức ăn của chúng tôi và những phước lành của đất nước và con người chúng tôi. Ngài kêu gọi và chúc phúc cho VPEF qua sứ mệnh truyền giáo cho các dân tộc Việt Nam để sinh hoa trái và làm vinh danh Ngài.

Thay mặt các Mục sư và Truyền đạo của VPEF, Hiệp hội. Xin gửi đến các tôi con, tớ Chúa lời chúc mừng tạ ơn với các phước lành và bình an Chúa đã ban cho dân tộc Việt Nam trong năm 2022 (Thi thiên, 23:1-6, 121:1-8)

**Rev. Nguyễn Công Chính**

Chủ tịch Hiệp hội, VPEF

**Mục sư. Sùng Seo Hoa**

Phó Tổng Thống. VPEF Phụ trách kinh tế, tài chính và đối ngoại

**Mục sư. Nguyễn Mạnh Cường**

Phó Tổng Thống. VPEF. Đặc trách Mục vụ - Truyền giáo

**Mục sư. Y Sín Lemo**

Quyền Tổng thư ký VPEF. Phụ trách mục vụ và truyền giáo trong nước.

**Truyền đạo. David mlo**

Phó Tổng thư ký VPEF, phụ trách truyền thông, đối ngoại, Người phát ngôn của VPEF

**Ông Lê Kim Hùng,**

Ủy viên truyền giáo,

